

Mái ngói - nét đẹp riêng cho mỗi ngôi nhà

Kiến trúc nhà với những [mái ngói](#) nguyên thủy đang trở thành xu hướng của cuộc sống hiện đại. Trong nhịp sống thời đại, để không bị chìm lấp trong "rừng" bê tông cốt thép, kiến trúc mái nhà với những mái ngói nguyên thủy đã bắt đầu hồi sinh.

Ngôi nhà là sự kết hợp tinh tế giữa các thiết kế nội thất trong nhà và thiết kế ngoại thất. Không chỉ là che nắng che mưa, những chiếc mái nhà còn tạo nên một nét riêng duyên dáng cho những ngôi nhà. Với nhiều ưu điểm như: cách nhiệt tốt, dễ thi công lắp đặt nên vật liệu ngói được sử dụng nhiều trong các công trình biệt thự, nhà vườn.



Ngói có độ cách nhiệt tốt nên có thể điều hòa không khí trong nhà

Ngói có độ cách nhiệt tốt nên điều hòa được không khí trong nhà, mùa lạnh thì ấm, mùa đông thì mát. Đặc biệt là có rất nhiều màu sắc để lựa chọn. Vì biết tận dụng ưu thế tuyệt vời này của thứ sản phẩm vốn mộc mạc, dân dã nên nhiều ngôi nhà và biệt thự vốn được xây dựng từ đâu những thế kỷ trước hiện vẫn còn tồn tại và trở thành một biểu tượng cho một phong cách kiến trúc Việt Nam.



Xen giữa những ngôi nhà cao tầng đổ bê tông, mái ngói lô xô giản dị tạo nên một sự khác biệt

Đi giữa một rừng xe cộ, chen chúc bên đường là những tòa nhà cao tầng với những đường nét kiến trúc khô cứng, bất chợt nhìn thấy một mái nhà lúp xúp, những lớp mái ngói lô xô giản dị với mái hiên nhỏ, vài tán cây, con người tự nhiên... mềm lòng.



Công nghệ phủ men màu ướt tiên tiến cho phép loại ngói này có độ bền màu vĩnh cửu

Loại ngói này được xử lý để chống rêu mốc và có độ bền màu theo thời gian. Để tiện dụng, trên thị trường hiện cũng có nhiều sản phẩm ngói được "cách tân" với nhiều màu sắc, để lựa chọn và kết hợp với màu sơn hoặc gạch ốp tường. Các loại ngói này hiện được xử lý để chống rêu mốc và có độ bền màu theo thời gian. Công nghệ phủ men màu ướt tiên tiến nhất của Nhật Bản cho phép lớp màu thấm sâu vào bề mặt thân ngói khi viên ngói đang còn ướt tạo cho viên ngói có độ bền màu vĩnh cửu. Điều này khác biệt hẳn với các sản phẩm khác có trên thị trường là dùng sơn hữu cơ thông thường sơn lên viên ngói đã khô do đó độ bền màu rất kém.



Ngói hiện nay được sử dụng nhiều trong các công trình biệt thự, nhà vườn

Độ bền màu vĩnh cửu là sự khác biệt giữa loại ngói này với các loại ngói khác trên thị trường. Một mái nhà duyên dáng vì vậy cũng làm nên cái hồn cho một căn nhà. Không chỉ là thử nghiệm, nếu có một sự lựa chọn nghiêm túc, bạn hãy thay "những tấm áo" làm thay đổi "không khí" cho mái ấm của mình. Cuộc sống nhiều đổi thay nhưng từ thẳm sâu trong ký ức của nhiều người, những căn nhà nhỏ lợp ngói đỏ au hoặc đã xỉn màu, thẫm rêu xanh vẫn là một góc sống thân thương, nhiều hoài niệm.

Bài viết liên quan

[Nên lợp ngói hay dán ngói cho ngôi nhà?](#)

Cách chọn gạch ốp tường trang trí như thế nào đẹp nhất?

Cách phối màu đá trang trí mặt tiền nhà